

Số: 3708 /TCT-PCCS  
V/v: Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2005

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 1696/CT-TTr ngày 8/9/2005 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại điểm 4 Mục III Phần C Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước số 03/1998/QH10 hướng dẫn: "Trường hợp có sự thay đổi về chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư đang trong thời gian được hưởng ưu đãi về thuế theo hướng dẫn tại Thông tư này, chủ đầu tư mới nếu đáp ứng điều kiện về ưu đãi đầu tư theo quy định thì tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuế cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại của từng khoản ưu đãi về thuế cụ thể ghi trong Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp cho chủ đầu tư cũ của dự án đầu tư. Chủ đầu tư mới có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ mà chủ đầu tư cũ đã cam kết thực hiện với Nhà nước".

Theo hướng dẫn nêu trên, Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị được thành lập từ năm 2000 tách ra từ Công ty phát triển đô thị và khu công nghiệp thì trường hợp này công ty phát triển đô thị và khu công nghiệp tiếp tục được hưởng ưu đãi đầu tư theo giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp. Còn công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị nếu có đầu tư mở rộng quy mô so với trước đây thì phải xin cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo diện đầu tư mở rộng quy mô sản xuất.

2. Tại điểm 2 Điều 8 Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần quy định: "Công ty cổ phần được chủ động sử dụng toàn bộ tài sản, tiền vốn đã cổ phần hoá để tổ chức sản xuất, kinh doanh; kế thừa mọi quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của công ty nhà nước trước khi cổ phần hoá và có các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật".

Căn cứ vào quy định trên thì toàn bộ các khoản thuế truy thu theo biên bản kiểm tra quyết toán thuế của Cục thuế tỉnh Đồng Nai, Công ty cổ

phần đầu tư phát triển nhà và đô thị phải nộp thay cho Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị là doanh nghiệp Nhà nước trước đây.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện.

Nơi nhận: *fg*

- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2h).y

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG  
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG



Phạm Duy Khương